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1 ส ำนักข่ำวไทย "อนุทิน" ชี้พรรครว่มฯ ต้องหำรอืรำยชื่อประธำน กมธ.วสิำมัญศึกษำแก้ รธน. 4 

2 ส ำนักข่ำวไทย “สุชำติ” ระบุไม่ได้เสนอตัวชิง ปธ.กมธ. แก้ รธน. 5 
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5 คมชัดลึก อ้ำงมำรยำทกำรเมืองยึดปธ.กมธ.แก้ รธน.ต้องเป็น พปชร. 8 
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วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 19.00 น. ศาสตราจารย์ สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการ           
การเลือกตั้ง เข้ำร่วมรับชมกำรแสดงโขน เรื่อง รำมเกียรติ์ ตอน “สืบมรรคา” ซึ่งนับเป็น
ศิลปะชั้นสูงของไทย จัดแสดงโดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปำชีพ ในสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์   
พระบรมรำชินีนำถ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

 

  
     

 
 
 
 

7 พ.ย. 2562 “กกต.” ชมโขนพระราชทาน  

 เรือ่ง....รามเกียรต์ิ ตอน “สืบมรรคา”   
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"อนุทิน" ช้ีพรรคร่วมฯ ตอ้งหารือรายช่ือประธาน กมธ.วิสามญัศึกษาแก ้รธน. 
วันที่ 8 พ.ย. 2019 เวลา 12:05:11  

 
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่                 
พรรคประชาธิปัตย์เสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขณะที่พรรคพลังประชารัฐ เตรียมเสนอชื่อนายสุชาติ                  
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นมาท้าชิง ว่าเป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องคุยกัน เพราะเป็นมารยาททาง
การเมือง ส่วนชื่อของทั้ง 2 ท่านที่ได้รับการเสนอมาด ารงต าแหน่งส าคัญ ตนไม่ได้ขัดข้อง เพราะเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทาง
การเมืองทั้งสิ้น และหากต้องการท างานเพ่ือชาติบ้านเมือง การมีต าแหน่งไม่ใช่เรื่องส าคัญ เพราะเป็นเพียงหัวโขน 
  เมื่อถามถึงบุคลิกของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ นายอนุทิน กล่าวว่า ขอให้รักชาติบ้านเมือง ไม่ลุแก่อ านาจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นใหญ่ถ้าจะแก้
รัฐธรรมนูญ ต้องท าให้ประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์ อย่าท าเพ่ือคนกลุ่มหนึ่ง หรือท าเพ่ือคนใดคนหนึ่ง ขณะนี้ยังไม่มี
การนัดหารือกัน แต่เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออก 
  ต่อข้อถามว่าบางฝ่ายเกรงว่าหากนายอภิสิทธิ์  ได้เป็นประธานฯ อาจสร้างปัญหาในอนาคต เพราะ                 
นายอภิสิทธิ์เคยประกาศไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนนตรี นายอนุทิน กล่าวว่า คงไม่เอาเรื่อง
ส่วนตัวมาเก่ียวข้องกับชาติบ้านเมือง แต่ที่สุดแล้ว มันก็ต้องมีการพูดคุย เมื่อถามถึงโอกาสในการแก้รัฐธรรมนูญมีหรือไม่ 
นายอนุทิน กล่าวว่า มันแก้ง่ายเสียเมื่อไร ตนขอเอาเวลาไปแก้ปัญหาปากท้อง  เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทย มีแนวคิด      
จะเสนอใครหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่โยนฟืนเข้ากองไฟ  
  จากนั้น นายอนุทิน ได้กล่าวถึงการลงพ้ืนที่ ครม.สัญจร ที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งมีความกังวลว่า
อาจจะมีมวลชนออกมาเคลื่อนไหว ว่า ขอให้คุยกันด้วยเหตุผล ในฐานะผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศ พร้อมรับฟัง             
ทุกปัญหา เมื่อท างานด้วยเจตนาบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของชาติบ้านเมือง ก็ต้องยืนยันในเจตนารมย์ต่อไป 
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วันที่ 8 พ.ย. 2019 เวลา 12:05:11 

 

“สุชาติ” ระบุไม่ได้เสนอตัวชิง ปธ.กมธ. แก้ รธน. 
 

 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่  1 กล่าวว่า ไม่ได้เสนอตัวเข้าชิงต าแหน่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 2560 จึงไม่ได้           
ถอนตัวตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้น ส่วนตัวไม่ได้ยึดติด หากพรรคเห็นว่ามีคนที่เหมาะสมกว่าก็ให้พิจารณารายชื่อเหล่านั้น
ก่อน เพราะต้องท าหน้าที่รองประธานสภาฯ แต่ที่ปรากฎชื่อคงเพราะเป็นการหารือภายในพรรคพลังประชารัฐ ที่ลอง
หย้่งเสียงว่าใครเหมาะสม 
  ส่วนที่พรรคพลังประชารัฐ อาจเสนอชื่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(กรธ.) นายสุชาติ กล่าวว่า เป็นเรื่องของพรรคที่หากเห็นว่าบุคคลใดเหมาะสม ซึ่งหลายคนมีความเหมาะสม เช่นนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ฝ่ายค้านสนับสนุน  
  “กรณีพรรคประชาธิปัตย์ส่งหนังสือขอให้พรรคพลังประชารัฐหลีกทางให้ ไม่ส่งคนชิงต าแหน่งนี้ เป็นเรื่อง
ของพรรคที่ผมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว และหลังปรากฎชื่อผมก็ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพรรคเลย”  
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พปชร. ตั้ง "ธนกร" เป็นโฆษกพรรค 
วนัท่ี 8 พ.ย. 2019  เวลำ 11:41:13   

 

 
 

พรรคพลังประชารัฐ 8 พ.ย.-"ธนกร" นั่งโฆษก พปชร.เต็มตัว ลั่นพร้อมท างานเต็มที่ เน้นสาระ-สร้างสรรค์ 
เล็งลุยโลกโซเชียล จัดทัพรับการเมืองเข้มข้น  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงนาม        
ในหนังสือแต่งตั้งให้นายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐ แทนนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ลาออก 

นายธนกร กล่าวว่า ขอขอบคุณนายอุตตม รวมถึงกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ที่ไว้วางใจและให้โอกาส
ตนเข้ามาท าหน้าที่ตรงนี้ จะขอท าหน้าที่อย่างดีที่สุดให้สมกับความไว้วางใจ ที่ผ่านมาตนก็ท าหน้าที่ ชี้แจงและ             
ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพรรค มาตลอด เน้นการชี้แจงข้อเท็จจริง เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก 
ไม่เน้นการตอบโต้รายวัน  

"สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มมีความเข้มข้นขึ้น ดังนั้นผมจะปรับยุทธศาสตร์การท างานของทีมโฆษกพรรคใหม่ 
โดยเฉพาะการท างานเป็นทีม เป็นระบบ และการท างานในเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการ      
ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ที่ผ่านมาก็ต้องขอขอบคุณพ่ีน้องสื่อมวลชนทุกคนด้วย          
ที่ช่วยน าเสนอข่าวสารต่างๆ ของพรรคด้วยดีตลอดมา และหวังว่าสื่อมวลชนจะช่วยน าเสนอข้อมูลข่าวสารของ          
พรรคต่อไป”  
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โฆษกอนาคตใหม่ ยนัพรรคพลงัอนาคตไม่ใช่พรรคส ารอง 
วนัท่ี 8 พ.ย. 2019 เวลำ  11:39:47    

 

 

 

  กรุงเทพฯ 8 พ.ย.-โฆษกพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ทวิตเตอร์ ยัน “พรรคพลังอนาคต”    ไม่ใช่
พรรคส ารอง เช่ือไม่ถูกยุบพรรค 

  น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ ว่า #อนาคตใหม่ ไม่มีพรรคส ารอง 
เรายังคงเดินหน้าท างานทั้งในและนอกสภา คดีความต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นคดีการเมือง ไม่มีทางจะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ 
เราเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเรา ถ้าจะยุบอนาคตใหม่ก็เพราะเราขวางทางผู้มีอ านาจ จนต้องอาศัยอภินิหารทาง
กฎหมายก าจัดเราโดยไม่สนใจหลักนิติรัฐอีกแล้ว หลายวันมานี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าพรรคพลังอนาคต เป็นพรรคส ารอง
ของ #อนาคตใหม่ เพราะชูจุดขายเรื่องคนรุ่นใหม่เหมือนกัน ขอยืนยันว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องใด ๆ กับพลังอนาคต และ
หัวใจที่แท้จริงของอนาคตใหม่ไม่ใช่เรื่องวัย แต่คือเจตจ านงทางการเมืองใหม่ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงให้สังคมก้าวหน้าขึ้น 
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อา้งมารยาทการเมืองยดึปธ.กมธ.แก ้รธน.ตอ้งเป็น พปชร. 
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 - 11:59 น. 

 

 
   นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงต าแหน่งประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ
ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ความเหมาะสมควรเป็นของพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                 
ในฐานะแกนน ารัฐบาลหรือไม่ ว่า เป็นไปตามความเหมาะสมและมารยาททางการเมือง  

      เมื่อถามว่า ที่เสนอชื่อ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ หนึ่ง เพราะนายอภิสิทธิ ์               
เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตั้งแต่ต้น 
และไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช่หรือไม่ นายณัฐพล กล่าวว่า ไม่เกี่ยว แต่เกี่ยวกับเรื่องแกนน ารัฐบาลและ
หลักในการท างาน รวมถึงแนวทางการเคลื่อนไหวของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เมื่อถามย้ าว่าจะท าให้เป็นปัญหา
ระหว่างพปชร.และพรรคประชาธิปัตย์ หรือไม่ นายณัฏฐพล กล่าวว่า ไม่ เรื ่องนี ้ได้มีการพูดคุยกันลงลึกแล้ว                   
คงแก้ไขปัญหาที่มีในปัจจุบันได้ ในขณะนี้ตนยังไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดของพรรค  
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ชวลิต ไม่ขดั ส.ว. ร่วมวงศึกษาแก ้รธน. 
วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 - 12:58 น. 

 
 
 
  นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพ่ือไทย กล่าวต่อประเด็นที่มีข้อเสนอจากรัฐบาลให้มีสัดส่วนของ
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เป็นโควต้าของรัฐบาล เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนว
ทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู ้แทนราษฎร ว่าตนไม่ขัดข้อง เพราะหากเข้ามา ในสัดส่วนและโควต้าของรัฐบาล              
ทั้งนี ้ตนเชื่อว่าหากได้ส.ว. เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ ่มต้น จะท าให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นประสบความส าเร็จ            
เพราะตามกลไกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก าหนดว่าต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งรัฐสภา คือ  ส.ว. และ ส.ส. 
ด้วย ทั้งนี้ตนเชื่อว่าส.ว. ฐานะสมาชิกรัฐสภา เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนไม่ต่างกับ ส.ส.  ส่วนกรณีที่มี
ความเห็นแตกต่างกัน เป็นเรื่องธรรมดา แต่ไม่ถึงขั้นที่ปฏิเสธการเข้ามาท างานส าคัญเพ่ือชาติบ้านเมืองร่วมกัน   
 

 

 


